

CHÀO XUÂN ẤT TỶ - 2025 – MỪNG SINH NHẬT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 95 NĂM TUỔI – 03/02/1930 - 03/02/2025

🌸🌻 Hương Tết, sắc xuân đang tràn ngập từ phố phường đến làng quê khiến lòng người thêm háo hức. Khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày, khi những cánh én từ phương Bắc quay về, ta lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát khao, mơ ước! Mùa xuân – mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc chồi xanh... Trong vòng luân chuyển của vũ trụ, không có sự hiện diện nào làm lòng người rạo rức hơn sự hiện diện của mùa xuân. Hòa chung không khí rộn ràng của mùa xuân. Ngày 03/02/2025, đúng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025), trường THCS Gia Thụy long trọng tổ chức chương trình **“Chào xuân Ất Tỵ - 2025”**.

🌸🌻 Khai mạc chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Gia Thụy - đã gửi thông điệp mùa xuân đến tất cả giáo viên và học sinh toàn trường "Thay mặt chi bộ, Lãnh đạo nhà trường, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, Quý phụ huynh và học sinh nhà trường về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn trong năm qua. Nhân dịp bước sang năm mới năm 2025, đón Tết cổ truyền, thay mặt Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường THCS Gia Thụy, tôi chân thành gửi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, Quý phụ huynh và các em học sinh lời chúc mừng năm mới **“Mạnh khỏe – Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng – Thành công!**”

🌻🌸 Sau những lời chúc tốt đẹp là tiết mục Múa Lân vô cùng đặc sắc và các tiết mục văn nghệ chào mừng đã được chuẩn bị rất công phu đến các thầy cô giáo và các em học sinh đến từ các chi đội và đội Văn nghệ của trường

🌸🌻 Chương trình **“Chào xuân Ất Tỵ - 2025”** đã thành công rực rỡ và mang lại dấu ấn đậm nét chào đón một năm mới - năm Ất Tỵ 2025 với nhiều niềm vui và khí thế **“Vươn mình”** của dân tộc. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Gia Thụy trân quý gửi tới quý phụ huynh cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đón một mùa xuân như ý!





































